



กรุงเทพธุรกิจ

แคะซอย

เจลา กานจนนา

kanchanatuk@hotmail.com

คิว 'ชาญศิลป์'  
นั่งซีอีโอปตท.

กฟผ. 'จักษ์กริช'



เหลือเวลาอีก 6 เดือน  
แล้ว หรือประมาณเดือน  
ส.ค. 2561 แล้วที่ เทวินทร์  
วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องลุกออกจากเก้าอี้  
ตัวนี้ ผู้ทำชิงที่เสนอตัวเข้าเวลานี้ ส่วนใหญ่  
คุ่นหน้าคุ่นตากันดี เพราะล้วนเป็นลูกหม้อ  
ปตท.ทั้งนั้น ฝีมือลายมือก็อาจจะไม่ต่างกัน  
มากนักเพราะคนปตท.ส่วนใหญ่ได้ชื่อว่าเป็น  
คนเก่งมีความสามารถแทบทั้งสิ้น ส่วนจะสนิท  
สนมกับใครยังง้ออีกเรื่องหนึ่ง

ดูเหมือนมีผู้สนใจเข้าชิงตำแหน่งซีอีโอ  
ยื่นใบสมัครเบ็ดเสร็จแล้วมีอยู่ 4 คน 1. **ชาญศิลป์  
ตรีษฐกร** ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและ  
วิศวกรรม 2. **วิรัตน์ เอื้อนฤมิต** ประธาน  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น  
และก๊าซ ธรรมชาติ 3. **อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์**  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ  
ปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรอง  
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม  
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ 4. **อริคม เติบศิริ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
จริงๆทั้ง 4 คนเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถ  
แทบทั้งสิ้น แต่ด้วยเก้าอี้ซีอีโอมีแค่หนึ่งเดียว  
จึงมีอาจที่จะให้ทั้ง 4 คนนั่งได้ ฉะนั้นรอบนี้อาจ  
ต้องทำหั่นกันหน่อย

หากจะให้คาดเดาเวลานี้ก็ดูเหมือนไม่ใช่  
เรื่องยากสักเท่าไรว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ซีอีโอ  
ปตท.คนใหม่ ในจำนวน 4 คนนี้ หากไล่เรียง  
จากการเปิดรับสมัคร ก็พอจะมองเห็นว่าใคร  
เข้ามารับไม้ต่อ เพราะปกติปตท.จะเปิดรับ  
สมัครซีอีโอใหม่ช่วงเดือนพ.ค. แต่รอบนี้กลับ  
เร่งเปิดรับสมัครเร็วขึ้น ตั้งแต่เดือนก.พ. นั้น  
หมายความว่า หากเปิดล่าช้าหรือเป็นแบบ  
เดิมๆ อาจทำให้คนที่เกิดเดือนพ.ค. อาจ  
จะสมัครไม่ได้ อยู่ในข่ายอายุเกินก็เป็นได้

ฉะนั้นการเปิดรับสมัครเร็วนี้จะเป็นคำตอบ  
ที่ดีว่าใครคือ ผู้ที่จะได้รับเลือกล่าสุดแล้วมากกว่า  
**ผู้สมัครหมายเลข 4 ถอนตัวไปแล้ว** อาจมองว่า  
ยังไม่ถึงคิวที่จะเสนอตัวแข่งเวลานี้

เมื่อตัวเลือกเป็นอย่างนี้ บวกกับการขยับ  
ห้วงเวลาเปิดรับสมัครแบบนี้ บอกได้เลยเก้าอี้  
ซีอีโออยู่ไม่ไกลในมือ **ชาญศิลป์ ตรีษฐกร**  
ที่ใครต่อใครบอกว่าเขาคอนเน็กซ์แรงเสียเหลือเกิน  
เวลานี้ เช่นเดียวกับ **จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์**  
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด  
(มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เขาคอนเน็กซ์แรงเหลือเกิน  
กับเก้าอี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  
ประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่แทน **กรศิษฐ์  
ภักโชตานนท์** ผู้ว่าการ กฟผ. คนปัจจุบัน